



ฉบับที่ 45/2562

GGC จัดงาน

Analyst Meeting Q3/2562

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายวิฑูร ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาววิภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการเงินและบัญชี และนายสุเชษฐ์ ตันจันมี ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการตลาด การขายและจัดซื้อวัตถุดิบ เข้าร่วมชี้แจงถึงผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในงาน Analyst Meeting ประจำไตรมาส 3/2562 ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาคารเอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์

นายวิฑูร และผู้บริหาร ได้ชี้แจงแก่นักวิเคราะห์ว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 97 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ที่บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 185 ล้านบาท ทำให้ในไตรมาสนี้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 152 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมเมทิลเอสเทอร์จากการปรับเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตรวมในประเทศ ส่งผลกดดันต่ออัตราการทำกำไรของเมทิลเอสเทอร์ ประกอบกับบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากราคากลิเซอรีนที่ปรับลดลงอย่างมากจากอุปทานของตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลของประเทศผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ในตลาดโลก แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างปริมาณการขายเมทิลเอสเทอร์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จากการที่บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อาทิ ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสนี้ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาสำหรับการบริหารจัดการปัญหาวัตถุดิบคงคลัง ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ไม่เป็นที่พอใจ ขณะที่กลุ่มแพตตี้แอลกอฮอล์ยังสามารถทำกำไรถึงแม้ว่ารายได้จากการขาย FA จะลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 สาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ของ Long Chain และ Short Chain ที่ชะลอตัวลงประกอบกับภายหลังจากการปิดซ่อมบำรุงและเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาของหน่วยการผลิตผลิตภัณฑ์แพตตี้แอลกอฮอล์ อุปกรณ์การผลิตของหน่วยผลิตดังกล่าวยังมีปัญหาชั่วคราว



สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ยังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Refined Glycerine แห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และโครงการไบโอดีคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการขอ BOI โดยคาดว่าโครงการจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ตามลำดับ